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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 

ของ 
               บริษทั  ดีคอนโปรดักส์  จ ากดั (มหาชน) 

           
 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2554  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องไอยรา ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 8  
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกูล    ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัฯ 

2.นายธนิต          ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการ,กรรมการตรวจสอบ  
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

3.นายวทิวสั พรกุล  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
4.นายวนัชยั          ตนัติกุล   กรรมการ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการ 

พิจารณาค่าตอบแทน 
5.นายชนะ โตวนั  กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 
7.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง  กรรมการ 
8.นายจีรเดช วรัิชชยั  กรรมการ  

 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ  

 
เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น.  

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นมา
ประชุมดว้ยตนเอง และมีการมอบฉันทะรวม 34 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 166,543,500 หุ้น คิดเป็น
อตัราร้อยละ 83.27 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีจ านวน 
200,000,000 หุน้ อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

ทางบริษทัฯ ไดเ้ชิญคุณวิไลรัตน์  โรจน์นคริทร์  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาเพื่อตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบังบการเงินของ
บริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ 

บริษทั  ดคีอนโปรดกัส์  จ ากดั  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 
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ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยบริษทัฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทุกวาระท่ีมี
การลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียนก่อน
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง ส าหรับผูรั้บ
มอบฉันทะ ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉันทะแลว้ ว่าเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัฯ จะถือตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออก
เสียงในท่ีประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุ้นและ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้
ช่ือ – นามสกุล และจ านวนหุ้นท่ีถือ ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่าง
จากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถัดไป           
โดยถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมติัตามท่ีคณะกรรมการน าเสนอในวาระนั้น ทั้ งน้ี 
บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผูถื้อหุ้นท่านนั้นยกมือข้ึน เพื่อให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงไม่เห็น
ด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได้จดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระท่ี
พิจารณานั้นเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ น ามาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย และงดออกเสียงก่ีคะแนนเพื่อแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะน า
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออก
เสียงของตามความประสงคผ์ูถื้อหุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละ
วาระ 

4.ในวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้นอาจไม่เห็นดว้ยกบั
กรรมการบางท่านท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้ง ดงัน้ีเพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัฯ จะเชิญ
กรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้
ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใช้บตัรลงคะแนนเสียง ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บตัรคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ ได้แจกให้กบัผูถื้อหุ้นแล้วในขณะท่ี
ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วในวาระเลือกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ ในคราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลา
ใหส้ามารถรวบรวมการเก็บบตัรและการลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน 
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5. ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอยอ านวย
ความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได้ โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการ
ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.dconproduct.com เพื่อใหบ้ริการผูถื้อหุน้ท่ีสนใจ 
และไม่มีโอกาสเขา้ ร่วมประชุม 

ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกรรมการบริษทัท าหน้าท่ีประธานฯ ในท่ีประชุมแถลงว่ามีจ  านวน
ผูเ้ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผูม้อบฉันทะนับรวมได้ จ  านวน 31 ท่าน นับเป็นจ านวนหุ้นทั้ งส้ิน 
168,903,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด เป็นอนัครบองค์ประชุม จึงไดก้ล่าวเปิดการ
ประชุมและเสนอวาระการประชุมดงัต่อไปน้ีใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
 
วาระที ่1         ประธานการประชุม แจ้งทีป่ระชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ดว้ยความยนิดี และขอบคุณท่ีสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และ 
แจง้ว่าคุณพิสมยั  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ ลาประชุมในวนัน้ีเน่ืองจากติด
ภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ โดยก่อนการประชุมบริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถาม
ล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ตั้งแต่ตน้เดือนเมษายน ถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2555 เพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชุมในแต่ละวาระ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดส่งค าถามมา 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระที ่2         พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2554 เม่ือวนัที ่21 เมษายน 2554  
ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2554  ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 ซ่ึงส่งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2554  ดว้ยคะแนน
เสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
 
วาระที ่3         รับทราบรายงานผลการด าเนินงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2554 
 นายวิทวสั  พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2554 โดยเร่ิมจากอดีต ปี 2539 ถึงอนาคต ปี2555 ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 ปี 2539 - บริษทัฯ ก่อตั้งข้ึนโดย นายวทิวสั  พรกุล และนายชนะ  โตวนั  เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2539  
                           ดว้ยทุนจดทะเบียน (ช าระเตม็) 40 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายแผน่ 

http://www.dconproduct.com/
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           พื้น ภายใตช่ื้อสินคา้ DCON 
 ปี 2546 - ผลิตและจ าหน่ายเสาเขม็คอนกรีตอดัแรง ส าหรับบา้นพกัอาศยัรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศ 
 ปี 2547 - บริษทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ 

  ไทย เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ลา้นบาท 
 ปี 2548 - สร้างโรงงานมวลเบา CLC สีเทา ชนิดน ้าซึมผา่นยาก ลดความเส่ียงต่อการเกิดเช้ือรา 
  - ขยายโรงงานผลิตท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจของภาคใต ้
  - เร่ิมสร้างโครงการบา้นอรดา โครงการ 1 ณ คลอง 8 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 
 ปี 2554 - เร่ิมมีก าไรในโรงงานสุราษฎร์ธานี 5.79 ลา้นบาท 
  - เร่ิมมีก าไรในโรงงานมวลเบา ในไตรมาส4   1.44 ลา้นบาท 
  - ภาวะน ้าท่วมไม่มีผลเสียหายกบัทางโรงงานการผลิต แต่มีผลต่อการจดัส่งสินคา้ ชะงกั 

  ประมาณ 45 วนั เน่ืองจากถนนทางเช่ือมเขา้กรุงเทพฯ มีน ้าท่วมขงัถนน ท าใหย้อดขายปี  
  2554 ในไตรมาส 4 จากประมาณการ 193.50 ลา้นบาท ลดลงเหลือเพียง 162.76 ลา้นบาท 
- ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑร้ั์วส าเร็จรูป พร้อมขายไดใ้นปี 2555 
- กรรมการไดเ้ดินทางไปดูงานท่ีอินเดีย ตามค าเชิญของผูส้นใจร่วมลงทุนทอ้งถ่ิน เพื่อ  
  ศึกษาลู่ทางการลงทุนในอินเดีย ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการศึกษาความเป็นไปได ้
- ไดเ้ขา้ซ้ือหุน้บริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จ  ากดั ตั้งอยูท่ี่ จ.ล าพูน โดยถือหุน้สัดส่วน 99.99%   
  ซ่ึงเป็นฐานการผลิตจ าหน่ายแผน่พื้นทางภาคเหนือ 
- เร่ิมก่อสร้างบา้นอรดา โครงการ DZIO ท่ี ถ.ราชพฤกษ ์มูลค่าโครงการประมาณ 360 ลา้น  
  บาท ซ่ึงจะท าใหเ้กิดรับรู้รายไดใ้นปี 2555 

 ปี 2555  - ประมาณการเติบโตของปี 2555 เท่ากบั 20% ของปี 2554 
 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที ่4           พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไร – ขาดทุน ประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานสรุปงบดุลและงบก าไร – ขาดทุน ประจ าปี 2554 ซ่ึงบริษทัฯ มี
ยอดขายรวม 820.83 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากก่อน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีก าไรสุทธิรวม 83.92 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนจากปี 2553 จ านวน 12.49 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.5 มีก าไรต่อหุ้นเท่ากบั 42 สตางค์ต่อหุ้น 
และมีอตัราส่วนเงินสดรับสุทธิจากการด าเนินงานต่อก าไรสุทธิเท่ากบั 1.88 เท่า 

ส าหรับฐานะการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีสินทรัพยร์วม 839.72 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 24.28 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 3 มีหน้ีสนรวมเท่ากบั 121.25 ลา้นบาท 
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัของปีก่อนคือ 121.48 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่เท่ากบั 718.48 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 0.17 เท่า 
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งบการเงินส าหรับงวดบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2554 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีได้จดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญั มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
ทัว่ไป และไดผ้า่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออก
เสียง 
 
วาระที ่5          พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานว่าบริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 25 ของ
ก าไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยค านึงถึงปัจจยัภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการลงทุนใน
อนาคตดว้ย ทั้งน้ีผลการด าเนินงานปี 2554 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 83.92 ลา้นบาท เท่ากบั 42 สตางคต่์อหุน้ ใน
งบการเงินรวม ประกอบกบับริษทัฯ มีฐานะทางการเงินท่ีดี โดยมีเงินฝากธนาคารรวม 40.01 ลา้นบาท สุทธิ
จากการจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2554 จากผลก าไรในปี 2554 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปัน
ผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.58 ของก าไรสุทธิรวม 

ทั้งน้ีหากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯไดก้ าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ตามรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 
และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยฯ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี      
13 มีนาคม 2555 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 จากก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 50 ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 59.58 ของก าไร
สุทธิจากการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่
เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่6          พจิารณาเลือกตั้งกรรมการทีพ้่นวาระและแต่งตั้งกรรมการทดแทน  
ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ โดยในปัจจุบนั

บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 9 ท่าน ซ่ึงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้กรรมการตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา 
1 ใน 3 ซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกได ้

ในปีน้ี มีกรรมการท่ีพน้วาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
  1. นายธนิต    ชรินทร์สาร 
        2. นายวนัชยั    ตนัติกุล 
        3. นายนิรุธ          อินทรท่าฉาง 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ไดพ้ิจารณาเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 
ท่านท่ีต้องพ้นวาระในคร้ังน้ี เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและ
ก าลงัสติปัญญา ช่วยเหลือบริษทัฯ อยา่งมาก จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน 
ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 
 ทั้ งน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระระหว่างการลงคะแนนเสียงแต่งตั้ ง
กรรมการ บริษทัฯ จะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส 
บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง แบบใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง วา่เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยรายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหมายเลข 3 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกกรรมการทั้ง  3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่
อีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 1. นายธนิต   ชรินทร์สาร  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
                       ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่ 
                       เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
        2. นายวนัชยั   ตนัติกุล  กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการของ 
                       บริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500  คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็น  
                       ดว้ย และผูง้ดออกเสียง 

       3. นายนิรุธ    อินทรท่าฉาง   กรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
           ของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู ้ 
           ไม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
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วาระที ่7         พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจ าปี 2555 
 นายนิรุธ   อินทรท่าฉาง  รายงานจากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซ่ึงได้
พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2555 โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง
ต่างๆ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดใ้ห้ความเห็นเสนอให้ทบทวนค่าเบ้ียประชุมของประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ให้สูงกว่ากรรมการท่านอ่ืน คือประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ เพิ่มข้ึน 5,000.-บาท/คร้ัง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มข้ึน 2,500.- บาท/
คร้ัง เน่ืองจากภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมากกวา่กรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ไดน้ าเสนอให้ปรับปรุงค่าเบ้ียประชุมของประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ดงัน้ี 

เบ้ียประชุม – คณะกรรมการบริษทั 
  ประธานคณะกรรมการ   15,000.-  บาท/คร้ัง 
  กรรมการ    10,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
เบ้ียประชุม – คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการ   7,500.-   บาท/คร้ัง 
  กรรมการ    5,000.-  บาท/คน/คร้ัง 
บ าเหน็จกรรมการ 
  ส่วนบ าเหน็จกรรมการเห็นสมควรคงไวต้ามหลกัเกณฑ์เดิมท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 คือพิจารณาจ่ายตามผลก าไรสุทธิ ดงัน้ี 

       ก าไร     บ าเหน็จกรรมการ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100.- ลา้นบาท      500,000.-   บาท 
 101.- ลา้นบาท ถึง   200.- ลา้นบาท   1,000,000.-   บาท 
 201.- ลา้นบาท ถึง   300.- ลา้นบาท   2,000,000.-   บาท  
 301.- ลา้นบาท ถึง   400.- ลา้นบาท   3,000,000.-   บาท  
 โดยการจดัสรรบ าเหน็จกรรมการนั้น ใหจ้ดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการฯ ตามภาระ 

ความรับผดิชอบของกรรมการฯ แต่ละท่าน  
 

มติ ท่ีประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนไดเ้สนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 166, 543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผู ้ไม่เห็นดว้ย และผู ้
งดออกเสียง 

 
 
 



8 
 

วาระที ่8         พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2555 
นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง รายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเช่ือถือ การไม่มี

ความสัมพนัธ์และส่วนได้เสียกบับริษทัฯหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของ
ผูส้อบบญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษทั 
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยนางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัฯ ในปี 2555 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 
2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2554 เป็นจ านวนเงิน 20,000.- บาท หรือเพิ่มข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 1.52 
 
มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเห็นสมควรแต่งตั้ งนางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3104 หรือนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599  จากบริษทั
สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในปี 2555 และอนุมติัค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2555 รวมเป็นเงิน 1,340,000.00 บาท ด้วย
คะแนนเสียง 166,543,500 คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย และผูง้ดออกเสียง 
 
วาระที ่9          พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ กล่าวตามมาตรา 89/29 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ก าหนดให้ผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีจ าหน่ายแลว้ สามารถ
เสนอวาระ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมติั ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด เสนอวาระเพิ่มเติม จึงหมด
วาระท่ีจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบและพิจารณาอนุมติั  แต่คณะกรรมการเห็นว่าในวาระน้ี
สามารถให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือให้ขอ้เสนอแนะไดโ้ดยอิสระ โดยคณะกรรมการเห็นวา่ขอ้เสนอแนะของผู ้
ถือหุ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานต่อไป ประธานไดก้ล่าวเชิญผูถื้อหุ้นสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ 
โดยมีผูถื้อหุน้ถามค าถามและใหข้อ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
 

1. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล  ถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น สอบถาม เร่ืองค่าแรง 300 บาท ท่ีทางรัฐบาล
เสนอปรับข้ึนจะมีผลกระทบกบับริษทัฯ หรือไม่ 

 
คุณวทิวสั พรกุล ตอบวา่ปัจจุบนัเราจา้งค่าแรงคนงานเกิน 300 บาท เน่ืองจากคนงานหายากมาก ซ่ึง

ขณะน้ียงัตอ้งการคนงานอีกจ านวนมาก บริษทัฯ เราการันตีจ่ายขั้นต ่า 10,000 บาท เพื่อให้มีคนมาท างานแต่
ยงัหาไม่ค่อยได ้  
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2. คุณภูวนารถ  ณ สงขลา ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น 
สอบถามวา่ ดีคอนมีฝ่าย R&D เพื่อรองรับการแข่งขนัในอุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ หรือไม่  

 
คุณวิทวสั  พรกุล ตอบค าถามเร่ืองฝ่าย R&D ของบริษทั โดยไดก้ล่าวแนะน า ดร.กวิน วรกาญจนา 

ซ่ึงจบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัโตเกียว ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งรอง
กรรมการผูจ้ดัการสายปฏิบติัการ ซ่ึงคอยดูแลดา้น R&D ซ่ึงจะช่วยพฒันาคุณภาพของสินคา้เราอยู ่

 
โดยคุณภูวนารถ  ณ สงขลา ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะดงัน้ี ขอชม

ท่านประธานฯ และCEO ท่ีพยายามสร้างบรรยากาศในการประชุมในอบอุ่นและเป็นกนัเอง ท าใหน้กัลงทุนมี
รอยยิม้และสีหนา้ท่ีมีความสุขในการประชุม อยา่งไรก็ตามก็มีส่ิงเล็กๆนอ้ยๆท่ีเป็นห่วงในการประชุมในบาง
ประเด็น ส่ิงแรกคือวิธีการให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงควรใช้ค  าพูดว่า “เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง” ไม่ควรใช้ค  าว่า “ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีเห็นต่าง” ผมรู้สึกว่าเป็นค าของนักการเมืองมากเกินไป อนัน้ีคือ
ข้อสังเกตหน่ึง ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เม่ือสักครู่ใช้เวลานาน 10 กว่านาที จึงขอเสนอแนะให้
ประธานฯ ถามว่าใครท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ส่งบตัรลงคะแนนก่อน ส่วนท่านท่ีเห็นด้วยก็เก็บ
บตัรเหมือนกนัเน่ืองจากเป็นหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย ์ก็จะประหยดัเวลาไดม้ากกวา่ท่ีเป็น กรรมการ
ทั้ง 3 ท่านจะไดไ้ม่ตอ้งคอยนาน จะไดก้ลบัเขา้มาประชุมไดเ้ร็วข้ึน  

 
ประธานฯ ช้ีแจงว่าในความคิดผม ศพัท์ค  าว่า “เห็นต่าง” เป็นค าท่ีใช้ทัว่ไปในการประชุมในการ

บริหารยุคใหม่น้ี ผมคิดว่าการมีความเห็นต่างเป็นเร่ืองท่ีดี มีความคิดท่ีออกไปนอกกรอบ ถึงอย่างไรผม
ขอขอบคุณ และจะใชค้  าศพัทเ์ตม็รูปเตม็ค าวา่ “ความเห็นแตกต่าง” ต่อไปในโอกาสประชุมคร้ังหนา้ 

 
 

3. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล  สอบถามว่าบ้านอรดา นอกจากโครงการ Dzio แล้วมีแผนจะเปิด
โครงการท่ีอ่ืนอีกหรือไม ่

 
คุณวิทวสั พรกุล ช้ีแจงว่าส าหรับปี 2555 ตั้ งแต่ต้นปีได้มีการลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และ

ประสานงานกบัทีมงานช่วยกนัหาท่ีดินเป็นระยะๆ ก็มีแปลงท่ีน่าสนใจเสนอเขา้มา 1 แปลง ซ่ึงถา้สรุปกนัได้
ภายในสัปดาห์หนา้ก็จะสามารถซ้ือท่ีดินไดท้นัที และขอแนะน าคุณจีรเดช  วรัิชชยั กรรมการผูจ้ดัการบริษทั 
อรดา จ ากดั และเป็นกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงคอยดูแลทางดา้นน้ีอยู ่ 

 
 

4. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล ขอสอบถามเพิ่มเติม ว่าปกติคนท่ีมาซ้ืออิฐมวลเบา หรือวา่มาซ้ือวสัดุ
จากบริษทัฯ น่าจะทราบวธีิการก่อสร้างดีอยูแ่ลว้หรือไม่ จ  าเป็นตอ้งมีโครงการสาธิตหรือไม่ 
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คุณวิทวสั พรกุล กล่าววา่สินคา้ท่ีคนงานช านาญในการท างานสมยัก่อน ก็คืออิฐมอญหรือคอนกรีต
บล็อค ซ่ึงปัจจุบนัคอนกรีตบล็อคคนก็นิยมน าไปสร้างร้ัว เพราะวา่กนัความร้อนไดไ้ม่ดีนกั เม่ือเปรียบเทียบ
กนัแลว้อิฐมอญในสมยัก่อนจะดีกวา่คอนกรีตบล็อคมาก แต่ปัจจุบนัน้ีอิฐมวลเบาจะดีกวา่อิฐมอญ 7-8 เท่า ซ่ึง
ใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีดีกวา่ แต่ขณะเดียวกนัเม่ือเรามีคุณสมบติัท่ีดี ก็มีกอ้นขาว AAC ตามมา กล่าวคือ 
AAC จะเป็นของท่ีไม่หดตวั แต่ปูนฉาบทุกชนิดเป็นส่วนผสมของซีเมนต์จะเกิดการหดตวั เพราะฉะนั้น
จะตอ้งพยายามฉาบให้บาง หรือไม่ก็ตอ้งใช้วสัดุท่ีฉาบแลว้เกิดการสูญเสียน ้ าชา้ ท าให้เกิดการอุม้น ้ า ท าให้
เกิดการแตกร้าวช้า ซ่ึง AAC รุ่นแรกท่ีออกมา ตอนนั้นคนงานยงัไม่เคยชินกับวิธีการฉาบแบบน้ีจึงต้อง
ระมดัระวงัในการฉาบมาก ท าให้โครงการบา้นท่ีใช้ AAC รุ่นแรกๆ ตอนนั้นมีการเสียหายมากเน่ืองจากยงั
เรียนรู้งานไม่ทนั ภายในบา้นตอ้งปู Wall Paper หรือใช้ไมฝ้าตีปิดรอยแตกร้าวดว้ยซ ้ า ส าหรับ CLC ซ่ึงเป็น
เร่ืองใหม่ของวงการก่อสร้างและผูรั้บเหมาเมืองไทย เพราะระหวา่งฉาบอตัราการซึมน ้ าต ่า กนัเช้ือราได ้พรม
น ้าแลว้ไม่อุม้น ้าแต่พอเราฉาบเขา้ไปแลว้ จะเร่ิมดึงน ้าออกจากปูนก่อฉาบก็จะท าใหเ้กิดการแตกร้าวได ้ 

ช่วงหลงับริษทัฯ พยายามลด Workmanship ลง โดยเพิ่มอตัราการซึมน ้ าให้สูงข้ึนคือลด Density ลง
จาก 1075 เหลือ 815 ก็จะท าให้การซึมน ้ าปรับข้ึนมาเป็น 23% แต่การซึมน ้ ายงัคงต ่ากว่าอิฐมอญซ่ึงมีอตัรา
การซึมน ้ า 30% และกอ้นขาว AAC ซ่ึงมีอตัราการซึมน ้ าถึง 33% ทั้งน้ีเรายงัตอ้งระมดัระวงัในการฉาบอยู ่
เพราะฉะนั้นหากเราไม่มีการสาธิต หรือไม่มีการอธิบายขั้นตอนให้ละเอียด บางคร้ังช่องไฟในการก่อก็ไม่
สม ่าเสมอมีแสงส่องลอดมาอีกฝ่ังได ้ซ่ึงเม่ือถูกน ้ าหนกักดทบัจะท าใหเ้กิดโอกาสแตกร้าวได ้ถา้เป็นโครงการ
บา้นใหญ่ๆ เม่ือฝ่ายเทคนิคของบริษทัฯไปอธิบายหน้างานแลว้ผูก่้อสร้างยงัไม่สามารถท าได้ บริษทัฯก็จะ
เชิญมาดูท่ีโครงการของเรา เป็นการสาธิตของจริงให้เห็นวา่หากคุณท าถูกวิธีแลว้จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึน 
ลูกคา้ก็จะเกิดความมัน่ใจและก าชบัผูคุ้มโครงการใหเ้ป็นไปตามน้ีได ้ 

 
5. คุณสินโชค  พิริโยทยัสกุล  ผูถื้อหุน้ถามวา่ อิฐมวลเบาของเราแตกต่างจากบริษทัอ่ืนอยา่งไร  
 
คุณวิทวสั พรกุล ช้ีแจงว่าเม่ือเราเขา้มาอยู่ในวงการน้ี เราก็จะเร่ิมรู้การหดตวัของปูนฉาบ ถา้เราใช้

ปูนทรายละเอียดก็จะหดตวัสูง ถา้ใช้ปูนกลาง ทรายหยาบก็จะหดตวัต ่า หรือวา่การฉาบหนาก็จะหดตวัสูง 
ฉาบบางหดตวัต ่า ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีคนท่ีก่อสร้างบางคร้ังไม่รู้ เพราะฉะนั้นแลว้สินคา้ ACC กอ้นสีขาว ขอ้เสีย
จะอยู่ตรงท่ีว่ากอ้นไม่หดตวั เพราะใช้วิธีอบแห้ง แต่ปูนท่ีฉาบเขา้ไปจะหดตวั เขา้จึงตอ้งผสมปูนเพื่อท าให้
ปูนหดตัวช้าท่ีสุด เพื่อไม่ให้ตัวก้อนถูกแรงดึงยึดแล้วแตก ส่วนของเราโชคดีท่ีว่าคอนกรีตของเราเป็น
คอนกรีตธรรมดา ใช้ผสมมอร์ตา้ ซีเมนต์ และทราย ไม่ได้ผ่านการอบ เพราะฉะนั้นการหดตวัก็จะเหมือน
คอนกรีตทัว่ไป แต่กระนั้นการซึมน ้ าต ่าของเรา เม่ือน ้ าไม่สามารถซึมเขา้มาในตวับล็อคได ้ตอ้งคอยให้น ้ า
ขณะฉาบแต่ปัจจุบนั AAC แก้ปัญหาดว้ยการใช้ปูนฉาบมวลเบา ซ่ึงจะหน่วงการหดตวัให้ช้าลง สรุปแล้ว
ปัญหามีคนละแบบ แต่เม่ือน าไปใชง้านฉาบเขา้ไปแลว้ ทาสีแลว้ก็เหมือนกนัไม่วา่จะกอ้นสีเทา หรือสีขาว  
ถามวา่ เราท ากอ้นสีขาวไดไ้หม ถา้จะให้ท าเราก็จะเปล่ียนซีเมนต ์Port Land Type I ใหเ้ป็นซีเมนตข์าว ซ่ึงจะ
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ท าให้ราคาสูงข้ึน 4-5 บาทต่อกอ้น เพราะฉะนั้น บางโครงการท่ียงัไม่ไดใ้ช้สินคา้ของเรา ก็เน่ืองจากยงัไม่
สามารถอธิบายให้ลูกคา้ฟังไดว้า่ ไม่ไดน้ าอิฐบล็อกท่ีใช้ท าร้ัวมาสร้างอาคาร แต่เป็นบล็อคมวลเบาอยา่งดีสี
เทา แต่หลงัจากท่ีฉาบแล้ว ทาสีแลว้ ก็ดูไม่ออกว่าขา้งในเป็นอะไร แต่เม่ือฉาบแลว้สีเทาของเรากลบัดีกว่า
ตรงท่ีว่าน ้ าจะซึมเขา้ยาก ท่ีช่วงน ้ าท่วมท่ีผ่านมา คนท่ีใช้บล็อคก้อนสีขาวน ้ าซึมเข้าผนังได้สูง แต่ถ้าเป็น
บล็อคมวลเบาสีเทาน ้าจะซึมเขา้มายากมาก ยากกวา่อิฐมอญดว้ยซ ้ า 

 
ประธานฯ กล่าวสรุปว่าผลิตภณัฑ์ของดีคอนโปรดกัส์ ในแง่ของเทคโนโลยีเราน า หากในแง่ของ

การโฆษณาการเผยแผ่เราอาจจะไม่มีงบ แต่ขอยืนยนัว่าเป็นบริษทัของนักคิด นกัปฏิบติั มีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เช่น บล็อคมวลเบา ก็พฒันามาตลอด จนถึงจุดน้ีเราสามารถพูดไดว้่าเป็นของท่ีดี ไม่อยากพูดว่าดี
ท่ีสุด แต่ผมคิดวา่ดีกวา่โปรดกัส์ท่ีเรารู้จกักนัมาก  

 
4. คุณทิพพาพร  วิเลปนพฤกษ ์ถือจ านวนหุ้น  80,000 หุ้น ถามวา่หุ้นของดีคอนตอนน้ีเงียบมาก ไม่

มี Volume ซ้ือขายเลยเป็นเพราะเหตุใด 
 
คุณวิทวสั พรกุล กล่าวว่าโดยส่วนตวัแลว้ก็เป็นนกัลงทุนของหุ้นตวัอ่ืนๆ อยู่เหมือนกนั แลว้ของดี

คอนเองก็ถือหุน้ใหญ่อยู ่ตอ้งขอแยกเป็น 2 เร่ือง 
เร่ืองท่ี 1 คือ เร่ืองการบริหารงานใหไ้ดค้วามโปร่งใส และใหไ้ดป้ระสิทธิภาพท่ีดี 

เร่ืองท่ี 2 คือ เร่ืองของธรรมชาติของหุน้ บางบริษทัก็มีการท าใหหุ้น้ดี ไม่ดี ท าใหผู้ถื้อหุน้บางท่านคิด

วา่การท าใหหุ้้นเปล่ียนสภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีดี เม่ือวานผมก็ไปประชุมผูถื้อหุน้บริษทัหน่ึงเหมือนกนั มีท่านผูถื้อ

หุน้คนหน่ึง มีหุ้นอยูจ่  านวนเยอะพอสมควร เขาไดต่้อวา่กรรมการของบริษทันั้นวา่ท าไมราคาหุ้นไม่ไปไหน

เลย ผมไดใ้ห้ก าลงัใจกบักรรมการของบริษทัท่ีผมไปประชุมวา่ตอนน้ีคือโชคดีของผูถื้อหุ้นท่ียงัสามารถซ้ือ

ของถูกได ้แต่ถา้เป็นเร่ืองของการเก็งก าไร หรือเป็นเร่ืองของการพนนั ผมก็คิดว่าอาจตอ้งผิดหวงั ผมคิดว่า

กรรมการของเราคงท าส่ิงท่ีดีท่ีสุด คือเร่ืองของการท าผลประกอบการให้มีความกา้วหนา้ข้ึนทุกปี ในภาวะท่ี

เศรษฐกิจแยก่็ประคองตวัให้ไดดี้ท่ีสุด เพื่อให้มีเงินปันผลคุม้กบัค่าลงทุน ปัจจุบนัน้ีผมขอเรียนใหท้่านทราบ

วา่ในตลาดหลกัทรัพย ์ผมคิดวา่มีไม่เกิน 5-6 บริษทัเท่านั้นท่ีราคากบัผลประกอบการดูแลว้พอจะลงทุนได ้ท่ี

เหลือนั้นหุ้นเขาดี แต่ราคามนัแพงเกินไปแลว้ บางตวั Over book ไปกวา่ 17 เท่า ไม่เคยปันผลมา 5 ปีแลว้ยงั

ซ้ือกนัอยูเ่ลย ผมคงวจิารณ์บอกเป็นรายตวัไม่ได ้แต่ผมก็ยงัยืนยนัวา่ ณ วนัน้ีประสบการณ์ชัว่ชีวติในการเป็น

นกัลงทุนของผม ผมก็พูดในเร่ืองท่ีถูกตอ้ง  
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5. คุณทิพพาพร   วิเลปนพฤกษ์ กล่าวว่า ดิฉันไม่ไดส้งสัยว่าบริษทัฯ จะไม่สุ่มท าอะไรท่ีทุจริต แต่
สงสัยวา่ท าไมถึงเงียบไม่มี Volume เลย เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลประกอบการดี หากลองสังเกตดูบางวนัไม่มี 
Volume เลย  

 
คุณวิทวสั ช้ีแจงวา่ผมก็สงสัยเช่นกนั ตอนนั้นผมสั่งปิดสมุดทนัที เสียเงิน 2,000 บาท เรากวา่จะรู้ผล

ก็ประมาณ 2 สัปดาห์ ตลาดหลกัทรัพยมี์ระเบียบวา่ถา้เจา้ของหุ้นหรือบริษทัท่ีจะขอปิดสมุดเพื่อจะตรวจดูวา่
มีอะไรผิดปกติหรือไม่ ปรากฏวา่พอผมปิดสมุดดูรายช่ือ ดูไม่ออก แต่ละคนถือหุ้นไม่ถึง 1 ลา้นหุ้น มองไม่
ออกเลยวา่เกิดอะไรข้ึน คนอ่ืนก็สงสัยวา่คุณชนะกบัคุณวิทวสั ท าอะไรกนั ผมเองก็ยงัสงสัยเหมือนกนั ดูแลว้
คนท่ีถือหุ้นก็คือเพื่อน และญาติมิตร ท่ีมีความเช่ือถือบริษทัสูง เขาก็ยงัถือหุ้นอยูต่ามเดิม ส่วนอนัดบั 1 ลา้น
หุน้ กระจายกนัอยูม่องไม่เห็น ไม่เห็นมา้มืดอะไร ส่ิงท่ีท่านสงสัยก็จะมีคนสงสัยกนัมาก บางบริษทัถา้เขาท า
อะไร เขาคงไม่บอก แต่ของเราไม่ไดท้  าอะไรจริงๆ เลยกลา้พูดชดัเจน เพราะว่าเราคิดว่าส่ิงท่ีส าคญัคือการ
บริหารจดัการให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ส่วนราคาหุ้นนั้นจะเป็นอย่างไรก็อีกเร่ืองหน่ึง ซ่ึงส้ินปีน้ี 
ทางตลาดหลักทรัพยไ์ด้เชิญผมไปบรรยาย เพราะเขาดูแล้วเห็นว่าหุ้นของเราอตัราเงินปันผลตอบแทน 
(Dividend Yield) เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาซ้ือขาย บริษทัเราอยูอ่นัดบัท่ี 1  

 
ประธานฯ กล่าวกบัผูถื้อหุ้นว่าขอรับรองว่าในบรรดาผูถื้อหุ้น กรรมการ หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จะ

ไม่ไดท้  าอะไรท่ีเป็นการมิชอบกบัการข้ึนลงของราคาหุ้น และจะน าเร่ืองท่ีท่านเสนอไปพูดคุยกนัในระหวา่ง
ประชุมกรรมการ เพราะมีหลายเร่ืองท่ีท่านเสนอตรงกบัใจผม ผมก็จะเป็นปากเสียงแทนของผูถื้อหุน้ยอ่ยให ้

 
6. คุณธนกร  วอ่งสินไพบูลย ์ถือหุ้นจ านวน  720,000 หุ้น สอบถามเก่ียวกบัโครงการบา้นอรดา ว่า

จะเป็น Profit ท่ีคอยเพิ่มเขา้มาในบริษทัเร่ือยๆ ใช่หรือไม่ 
 
คุณวิทวสั กล่าววา่เป็นวตัถุประสงคท์างออ้ม วตัถุประสงคห์ลกัผมไดป้ระกาศกบัทางลูกคา้ชดัเจน

ว่าเป็น R&D ของเรา แต่ทางออ้มเราไม่มีเจตนาท่ีจะท า R&D ท่ีเสียเงินเปล่า ท่ีเราข้ึนมานั้นก าไรมากก าไร
นอ้ยข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ ตอนน้ีทางเราพร้อมแลว้เพราะฉะนั้นงาน Real Estate คงไม่ขาดทุน เพราะหาก
ขาดทุนเราคงหยดุ ไม่ขาย  

 
7. คุณเจษฎา  โตะ๊สุวรรณโรจน์  ถือหุ้นจ านวน 90,000 หุ้น สอบถามเร่ืองคดีท่ีถูกฟ้องประมาณ 400 

ลา้นบาท จะหมดอายคุวามเม่ือไหร่ 
 
คุณวิทวสั กล่าววา่ คงไม่ใช่อายุความ ส าหรับคดีนั้น เน่ืองจากวา่มีบริษทัอสังหาริมทรัพยแ์ห่งหน่ึง 

ท าเก่ียวกบัวสัดุก่อสร้างด้วย คดีท่ีฟ้องร้องน้ีคือ คดีหม่ินประมาทซ่ึงเราได้มีการต่อว่าต่อขานในจดหมาย
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ส่วนตวั ไม่ใช่จดหมายเปิดเผย ใหร้ะงบัการละเมิดสิทธิบตัรรูปแบบของผลิตภณัฑเ์รา หลงัจากเหตุการณ์ผา่น
ไป 3-4 ปีแล้ว สิทธิบตัรตกเป็นของเรา จึงมีการฟ้องร้องให้ยุติการละเมิด ซ่ึงทนายของเราได้น าเอกสารท่ี
บอกกล่าวไปส่งศาล เม่ือส่งศาลไปแลว้เขามาอ่านดูวา่ขอ้ความขา้งตน้นั้น เป็นการต่อวา่แบบหม่ินประมาท 
ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวกบัวา่ถูกหรือผิด เม่ือเขาคิดวา่เขา้ข่ายหม่ินประมาท เขาจึงส่งฟ้อง 2 คดี คดีหน่ึง คนท่ีฟ้องมา
นั้นเป็นกรรมการบริษทัท่ีเราเป็นคดีความในเร่ืองของสิทธิบตัรอยู ่ศาลไม่รับเพราะถือวา่ศาลไม่ไดเ้ป็นบุคคล
ท่ี 3ไม่เขา้ข่ายหม่ินประมาท ส่วนคดีท่ีหลงเหลืออยูเ่น่ืองจากวา่ เขาแยง้วา่เขาไม่ไดเ้ป็นกรรมการและไม่ได้
เป็นผูถื้อหุน้กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงท าการไต่สวน เม่ือเราใหก้ารจนชดัเจนแลว้วา่ไม่ไดเ้ก่ียวทางตรงแต่เก่ียว
ทางออ้ม มีตวัแทนเป็นกรรมการ เป็นผูถื้อหุ้นอยู่ศาลจึงยกฟ้อง ปัจจุบนัคดีก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ก็เป็น
การอุทธรณ์วา่ศาลชั้นตน้ ยงัตดัสินไม่เป็นท่ีพอใจของขา้พเจา้ ถามว่าโอกาสจะชนะไหม ก็คงจะแทบไม่มี
เพราะวา่ศาลก็ไม่ใช่บุคคลท่ี 3 เราไม่ไดเ้อาเร่ืองราวน้ีไปเปิดเผยกบัใครท่ีไหน เร่ืองน้ีผมคิดวา่ไม่มีอะไรเป็น
เพียงการฟ้องแกเ้ก้ียว เพื่อจะกลบเกล่ืนคดีสิทธิบตัรมากกว่า และคดีน้ีน่าจะส้ินสุดเร็วๆน้ี เพราะว่าอยู่ศาล
อุทธรณ์มาระยะหน่ึงแลว้ 

 
ประธานฯ ขอช้ีแจงท่านท่ีไม่ทราบเร่ืองมาก่อนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องน้ี ซ่ึงถา้ฟังผา่นๆ อาจจะ

คิดวา่เราอาจจะตอ้งแพค้ดีและมีโอกาสท่ีจะเสียเงิน 400 ลา้นบาท ท่ีคุณวิทวสัเล่าให้ฟังวา่เขาฟ้องแกเ้ก้ียว ท่ี
จริงแล้วเราถูกละเมิดเร่ืองสิทธิบัตรเราจึงไปฟ้องเขาก่อน เร่ืองจริงคือเขาเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปท า
เลียนแบบ แลว้ผลิตภณัฑ์ของเรามีลิขสิทธ์ิอยู่ แลว้ศาลก็ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่เราจดทะเบียนก่อนเขา 7 วนั ตอน
นั้นเราฟ้องเขาไป 200 ลา้นบาท แต่เขาฟ้องกลบัมา 400 ลา้นบาท เพื่อแกเ้ก้ียวมา แลว้ไปอธิบายกบัผูถื้อหุ้น
ของเขาวา่โดนเราไปกล่าวหาเขา ความจริงศาลก็ไดพ้ิสูจน์แลว้วา่เราจดสิทธิบตัรก่อนเขา ความจริงเราน่าจะ
ฟ้องเขากลบั แต่ควรจะตกลงกนัในท่ีสุดให้เลิกแลว้ต่อกนัดีกวา่ แต่ส่ิงท่ีต่อไปบริษทัฯ เราตอ้งดูแลเร่ืองสิทธิ
ทางปัญญาของเรา จะตอ้งปกป้องให้ดี ให้ผูถื้อหุ้นทราบวา่เรามีส่ิงท่ีดี เป็นสิทธิของเรา เป็นส่ิงท่ีริเร่ิมโดยเรา 
เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า ไม่เช่นนั้นเราก็จะโดนแบบน้ีอีก คนอ่ืนเขามีอิทธิพลทางด้านโฆษณาประชาสัมพนัธ์
มากกวา่ ก็อาจจะพลิกความจริงท่ีสาธารณะชนจะทราบไปได ้ในประวติัศาสตร์ก็มีเร่ืองแบบน้ีเยอะ คนท่ีเป็น
คนคน้คิดจริงๆ อาจจะไม่มีคนรู้จกั เราก็จะเป็นลกัษณะนั้น เราตอ้งขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ียกเร่ืองมา เพราะ
จะไดมี้โอกาสช้ีแจงใหผู้อ่ื้นทราบดว้ย  

 
คุณเจษฎา  โต๊ะสุวรรณโรจน์  ผูถื้อหุ้น ไดก้ล่าวขอขอบคุณคณะท่านผูบ้ริหารทุกท่านท่ีสร้างผลงาน

ท่ีดี 
 
ประธานฯ ได้ถามคณะกรรมการท่านอ่ืนๆว่าจะมีอะไรท่ีจะพูดคุยกบัผูถื้อหุ้นก่อนปิดการประชุม

หรือไม ่ 
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คุณวทิวสั ขอบคุณท่านท่ีสนใจมาลงทุนกบับริษทัเรา เราก็คงจะให้ความมัน่ใจกบัผูถื้อหุ้นไดว้า่ เรา
จะพยายามท าให้ท่านไม่ผิดหวงัในผลประกอบการ ปีหนา้ขอเชิญท่านมาทุกปีเราจะจดัการประชุมให้ดีข้ึนๆ
ทุกๆ ปี ขอบคุณครับ 

 
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม เวลา 16.10 น. 
 
                                                                                                                  ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

       (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 
รับรองรายงานการประชุม      เลขานุการคณะกรรมการ 
 

 

(รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค) 
      ประธานท่ีประชุม 


